

สำเนา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

ผู้เข้าประชุม ๑๐ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประครอง พูลเจริญ	ประธานสภา อบต.	ประครอง พูลเจริญ	
๒	นายสมบูรณ์ สมศักดิ์	รองประธานสภา อบต.	สมบูรณ์ สมศักดิ์	
๓	นายพงษ์ศักดิ์ อารีย์	เลขานุการสภา อบต.	พงษ์ศักดิ์ อารีย์	
๔	นายเอกภพ รัศมี	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	เอกภพ รัศมี	
๕	นายอินตา พรหมยศ	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	อินตา พรหมยศ	
๖	นางกรรณิการ์ แก่นพล	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	กรรณิการ์ แก่นพล	
๗	นายประเสริฐ สะสม	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	ประเสริฐ สะสม	
๘	นายบุญส่ง วงศ์คำยอด	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	บุญส่ง วงศ์คำยอด	
๙	นายดุขฎิ วงสดาวร	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	ดุขฎิ วงสดาวร	
๑๐	นางบัวถา ชุมภูรัตน์	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	บัวถา ชุมภูรัตน์	

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพศาล พุทธิมา	นายก อบต.รอบเวียง	ไพศาล พุทธิมา	
๒	นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์	รองนายก อบต.รอบเวียง	วันชนะ ท้าวแก่นจันทร์	
๓	นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ	รองนายก อบต.รอบเวียง	ชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ	
๔	นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์ปิ่น	เลขานุการนายก อบต.	หทัยรัตน์ วงศ์ปิ่น	
๕	นางสาวสายพิน คุณมาก	หัวหน้าสำนักปลัด	สายพิน คุณมาก	
๖	นางสาววันเพ็ญ ยะผื่น	ผู้อำนวยการกองคลัง	วันเพ็ญ ยะผื่น	
๗	นายศุภชัย อุปนันท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ศุภชัย อุปนันท์	
๘	นางสุภาพรรณ ชุ่มจิตต์	นักวิชาการศึกษาฯ	สุภาพรรณ ชุ่มจิตต์	
๙	นางจิตราพร นามรัตน์สี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	จิตราพร นามรัตน์สี	
๑๐	นางนฤมล วงศ์ษา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	นฤมล วงศ์ษา	
๑๑	นางนันทนวล ปัญโญนันท์	ปลัด อบต.รอบเวียง	นันทนวล ปัญโญนันท์	
๑๒	นายวชิระ วรรณนิล	คนงานทั่วไป	วชิระ วรรณนิล	

ประธานเปิดการประชุม

เวลา ๐๘.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ แจ้งการขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๒ นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทางเลขานุการสภา ฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดต้องการแก้ไขหรือมีข้อสงสัยในเรื่องใดก็สามารถยกมือสอบถามได้
ที่ประชุม	ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พอสมควร จึงมีมติในการรับรองรายงานการประชุม โดยการยกมือจำนวน ๑๐ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติที่ ๑ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ แจ้งให้นายก อบต.รอบเวียง หรือผู้ได้รับมอบหมายได้นำเรียนต่อสภา อบต.รอบเวียง
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง	ตามที่ อบต.รอบเวียง ได้ดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ครบตามกระบวนการแล้ว จะได้นำเรียนให้สภา อบต.รอบเวียง ได้พิจารณาและขออนุญาตให้นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก อบต.รอบเวียง เป็นผู้นำเรียนต่อสภา อบต.รอบเวียงต่อไป
นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก อบต.รอบเวียง	ตามที่ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และได้จัดทำการประชุมประชาคมตามลำดับแล้วนั้น บัดนี้ จะได้นำเสนอต่อสภา อบต.รอบเวียง ได้พิจารณาต่อไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ ๐๒/๑

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีไหล่ทาง บ้านหัวฝาย -
หนองदान หมู่ที่ ๑ มีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

เดิม

เป้าหมาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๘๗ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร มีไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๙๓๕ ตารางเมตร

เปลี่ยนแปลงเป็น

เป้าหมาย

๑. บริเวณสามแยกเชื่อมต่อถนนเดิมทางไปฟาร์มหมูลุงวาลย์ ถึงคลองชลประทาน
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๘๗.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๙๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

๑. เนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุเป้าหมายจุดที่ตั้งของโครงการไม่ชัดเจน
 ๒. เพื่อนำไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
- ขอเรียนต่อสภา อบต.รอบเวียง เพียงเท่านี้ก่อน

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

ตามที่ท่านวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก อบต.รอบเวียง ได้นำเสนอรายละเอียด โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ผ ๐๒/๑ แล้วนั้น ท่านสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด มีข้อสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

หากไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด มีข้อสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม ก็จะขอมติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยการยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ เสียง

ญัตติที่ ๒ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

แจ้งให้นายก อบต.สรอบเวียง หรือผู้ได้รับมอบหมายได้นำเรียนต่อสภา อบต.รอบเวียง

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง

เนื่องมาจากได้รับหนังสือท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย ขอให้ อบต. เร่งดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ และจัดส่งใบสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” และให้รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยขั้นตอนในการสมัครต้องมีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งผ่านการเห็นชอบในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ และต้องผ่านการประชุมสภา อบต. ให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีกครั้ง ถึงจะส่งใบสมัครพร้อมกับรายงานผลการประชุม ทั้ง ๒ ครั้ง หลังจากนั้นทางโครงการจะทำหนังสือตอบรับการเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ ก่อนถึงจะเริ่มดำเนินการได้ สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง บางท่านก็ยังไม่ทราบถึงที่มาที่ไปของโครงการ กระผมจึงขอแจ้งรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของการดำเนินโครงการดังกล่าว ดังนี้

ประวัติความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ทรงมีสายพระเนตรกว้างและยาวไกล ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ทรงให้นำพรรณไม้จากภูมิภาคต่างๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพื่อเป็นแหล่งศึกษา และทรงมีโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาและการอนุรักษ์ดินอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธาน ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ โดยพระราชทานให้โครงการสวนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและดำเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ
๒. เพื่อนำพืชที่ได้สำรวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ์เพื่อไปปลูกรักษาพันธุกรรมไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัย
๓. เพื่อนำความรู้จากการศึกษาวิจัยพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพการศึกษาทรัพยากรการภาพ การสำรวจและบันทึกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทยเพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่อจัดทำศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ เช่น ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมชาติหอพรรณไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กับศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชสวนจิตรลดา และข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหน่วยงานต่างๆ สื่อถึงกันในระบบเดียวกัน

๕. เพื่อปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

๖. เสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่างๆ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร

กรอบของกิจกรรม

๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกป้องพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

๒. กรอบการใช้ประโยชน์

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช

๓. กรอบการสร้างจิตสำนึก

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ทาง อบต.รอบเวียง กระผมเห็นว่าน่าจะดำเนินการในบริเวณพระธาตุสมปรารถนา ซึ่งน่าจะไปได้มากที่สุด เนื่องจากมีต้นไม้ที่เก่าแก่เยอะพอสมควร แต่อย่างไรแล้วก็ต้องรอหนังสือตอบรับจากทางโครงการก่อนถึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

สอบถามสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อีกหรือไม่

นายดุขฎิ วงสถาวร
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

โครงการนี้เป็นโครงการพืชยืนต้นหรือพืชพันธุ์ที่จะนำมาปลูก และในพื้นที่มีเพียงพอหรือไม่

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง

-เป็นพืชพันธุ์เดิมที่มีอยู่แล้ว เป็นต้นไม้ที่เก่าแก่ที่มีอยู่แล้วก็น่าจะเป็นฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม หากนำมาเพิ่มก็ดูความเหมาะสมอีกครั้ง

-พื้นที่ในการดำเนินโครงการเรายังไม่ได้กำหนดที่แน่ชัด ซึ่งก่อนจะดำเนินการเราก็จะมีการประชุมกันอีกครั้ง อย่างไรก็ตามแล้วตามที่กระผมแจ้งคือรอหนังสือตอบรับจากโครงการก่อน

นายดุขฎิ วงสถาวร
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

สอบถามให้กำหนดเพียงจุดเดียวหรือกำหนดได้หลายจุด

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง

เบื้องต้นกำหนดเพียง ๑ จุดก่อน แล้วดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ขอนำเรียนให้ทางสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ได้ศึกษาข้อมูลพิจารณาเสียก่อน

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

กล่าวเห็นดีในโครงการนี้ด้วย หากมีการดำเนินการจริงต้องมีการประชุมอีกครั้ง สอบถามสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม	ไม่มี
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	หากไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กระผมก็ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโดยการยกมือ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ ๖.๑ แจ้งอนุมัติและประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการอนุมัติและประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยนายอำเภอเมืองเชียงรายได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายก อบต.รอบเวียง ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ที่ประชุม	รับทราบ
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง	แจ้งประชาสัมพันธ์ ดังนี้ ๑. การขอย้ายขยะอันตราย โดย อบต.รอบเวียง จะดำเนินการเก็บรวบรวม ขยะอันตราย ๒ เดือน/ครั้ง ขอความร่วมมือสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงทุกท่าน ได้ เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ของตน เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะอันตราย ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีตะแกรงเก็บรวบรวมขยะ อันตรายอยู่ สามารถนำไปทิ้ง ณ จุดนั้นได้ เมื่อครบกำหนด ๒ เดือน งานสาธารณสุข ก็จะเข้าดำเนินการเก็บรวบรวมขยะอันตราย เพื่อนำไปส่งต่อให้กับทางองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงรายดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ก็ขอเน้นย้ำให้สมาชิกสภา อบต. รอบเวียงทุกท่าน ได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชน ๒. แจ้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่ระบาด ในปีนี้ถือว่าระบาด ค่อนข้างสูงมากในพื้นที่ของเรา ก็ขอความร่วมมือทุกท่านได้เฝ้าระวังและให้ความ ร่วมมือกับทาง อสม. ของหมู่บ้าน ต้องช่วยกันรณรงค์ต่อไป
นายดุขฎี วงสถาวร ส.อบต. หมู่ที่ ๔	แสดงความคิดเห็นจากการเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจ พอเพียง ณ บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เราควรจะนำแนวคิดและการดำเนินงาน ของเขามาปรับใช้ในพื้นที่ตำบลรอบเวียง หากมีการส่งเสริมให้มากขึ้นโดยเฉพาะ โครงการกำจัดขยะเห็นควรนำมาปรับใช้ให้มากที่สุด
นางนิมนวล ปัญโญนนท์ ปลัด อบต.รอบเวียง	อธิบายการจ่ายเงินสะสม ยกเว้นการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนวันที่ ๓๐ ตุลาคม ยกเว้นแต่ทุนสำรอง เงินสะสม ขณะนี้ให้ใช้เงินทุนสำรองได้ ยกเว้นการกันเงิน เท่านั้น

นางสาววันเพ็ญ ยะผื่น
ผอ.กองคลัง

แจ้งรายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน กันยายน ดังนี้
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายรับ ๒๖,๔๖๐,๖๓๕.๙๒ บาท
รายจ่ายไม่รวมรายการที่ได้ก่อนนี้ผูกพันและรายจ่ายประจำเดือน กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๘,๓๑๙,๕๙๔.๑๘ บาท
ปัจจุบันมีเงินสะสม ๓๐,๗๐๑,๔๑๖.๐๒ บาท และ
เงินทุนสำรองสะสม ๑๗,๔๕๙,๙๐๐.๐๔ บาท

นายศุภชัย อุปันนธ์
ผอ.กองช่าง

-แจ้งโครงการก่อสร้างมีการก่อสร้างผูกพันไว้แล้ว ยังคงเหลือ บ้านป่าบาง หมู่ที่ ๓
จำนวน ๑ โครงการ และบ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ โครงการ
-แจ้งการแก้ไขบริเวณทางแยกของทางหลวงชนบท จะมีการสร้างทางด่วนทาง
ยกระดับ จำนวน ๔ แยก ซึ่งมีแผนดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หากไม่มีปัญหา
ติดขัดใด

นางสาวสายพิน คุณมาก
หัวหน้าสำนักปลัด

-แจ้งแผนการดำเนินงานของสำนักงานปลัด ดังนี้
การตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่
มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้กำหนดวันเวลาในการรับการ
ตรวจสอบแสดงตนต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้สูงอายุบ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ ๕

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้สูงอายุบ้านป่าบาง หมู่ที่ ๓

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้สูงอายุบ้านป่ายางมน หมู่ที่ ๒

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้ป่วยโรคเอดส์ทุกหมู่บ้าน

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้สูงอายุบ้านป่าจิว หมู่ที่ ๔

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้สูงอายุบ้านหนองदान หมู่ที่ ๑

วันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์
ทุกหมู่บ้านที่ตกค้าง

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด ๑ อบต.
รอบเวียง ซึ่งปกติทุกปีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสวัสดิการและสังคมจะออกพื้นที่
แต่ปีนี้จะมีการรับแสดงตน ณ ที่ทำการ อบต.รอบเวียง ก็เนื่องจากต้องใช้ระบบ
เครื่องอ่านบัตรประชาชน Smart Card ซึ่งต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต
หากลงพื้นที่เหมือนที่ผ่านมาเกรงว่าจะมีปัญหาในเรื่องของเครือข่ายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต

-แจ้งนัดหมายการเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ในวันที่ ๑๒ -
๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า บุติค และเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ พร้อมกัน ณ โรงแรม
แม่โขงเดลต้า บุติค เวลา ๐๙.๓๐ น. การแต่งกายเสื้อสีส้มหรือโทรสีส้ม

